



3	<b>Chủ đề 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam</b>	<b>Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ</b>	2			1	1	2			1TL			2,5%
<b>Tổng số câu</b>			12		4	4	8		1	1				<b>100%</b>
<b>Tổng số điểm</b>			3,0		4,0				3,0					<b>10</b>

2. Bảng đặc tả đề kiểm tra định kỳ GHKII

TT	Chương/ chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Yêu cầu cần đạt (Đã được tách ra theo các mức độ)	Số lượng câu hỏi ở các mức độ		
				Trắc nghiệm		Tự luận
				Nhiều lựa chọn	Đúng- Sai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến</b>	<b>Bài 7. Khái quát về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.</b>	<b>Nhận biết:</b> - Nêu được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. - Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam: thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả,... - Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến không thành công về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả.	5	1	1

<b>tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước cách mạng tháng Tám năm 1945)</b>		<b>Thông hiểu:</b> - Hiểu được vì sao trong suốt quá trình lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn phải đối phó với nhiều thế lực ngoại xâm. - Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược. - Giải thích được nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử. <b>Vận dụng</b> - Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam. Kể 1 số truyền thống của dân tộc được hun đúc từ lịch sử chống ngoại xâm. - Vận dụng kiến thức đã học, rút ra những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. - Kể tên một số vị tướng tài giỏi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. Em có ấn tượng với vị tướng nào nhất? Vì sao?			
	<b>Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử VN (TKIII TCN - cuối XIX).</b>	<b>Nhận biết:</b> - Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. - Nêu ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kì Bắc thuộc. - Nêu được bối cảnh, diễn biến chính, ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn. <b>Thông hiểu:</b> - Hiểu được ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kì Bắc thuộc. - Hiểu được bối cảnh, ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn. - Giải thích được vì sao PT Tây Sơn là tiêu biểu nhất.	5	2	

			<b>Vận dụng:</b> Phân tích được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn.			
3	<b>Chủ đề 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam</b>	<b>Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ</b>	<p><b>Nhận biết:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách của nhà Hồ.</li> </ul> <p><b>Thông hiểu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày được ý nghĩa cuộc cải cách của nhà Hồ.</li> <li>- Giải thích được nguyên nhân tiến hành các chính sách cải cách của nhà Hồ.</li> <li>- Lí giải được khái niệm “hạn điền”.</li> <li>- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của cuộc cải cách.</li> </ul> <p><b>Vận dụng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải thích và đánh giá được chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ.</li> </ul> <p><b>Vận dụng cao:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vận dụng kiến thức rút ra bài học kinh nghiệm của các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ.</li> <li>- Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc.</li> </ul>	2	1	1
<b>Số câu</b>				<b>12</b>	<b>4(a,b,c ,d)</b>	<b>2</b>
<b>Tỉ lệ%</b>				<b>70</b>		<b>30</b>
<b>Số điểm</b>				<b>7,0</b>		<b>3,0</b>

